

**THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO TRỰC TUYẾN
“GIÁO DỤC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) CHO CÁC BẬC HỌC
– CƠ HỘI & THÁCH THỨC”**

- Kính gửi:**
- Lãnh đạo các Sở Giáo Dục và Đào Tạo;
 - Lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào Tạo;
 - Lãnh đạo các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, các Trung tâm ngoại khóa;
 - Các cán bộ, giáo viên, chuyên viên quan tâm đến việc tiên phong đưa giảng dạy Trí Tuệ Nhân Tạo vào trường học.

Trong báo cáo về Giáo dục 4.0 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, kỹ năng công nghệ là một trong bốn kỹ năng thiết yếu hàng đầu mà giáo dục cần phải trang bị cho học sinh để đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0. Trong đó, Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) là một lĩnh vực công nghệ đã, đang và sẽ có tác động lớn lao đến mọi khía cạnh của đời sống trong kỷ nguyên 4.0.

Vậy chúng ta phải bắt đầu đưa Giáo dục AI vào trường học như thế nào, từ khi nào? Viện Khoa học Giáo dục Nam Việt hợp tác cùng Liên minh Giáo dục 4.0 tổ chức Webinar Hội thảo trực tuyến: “GIÁO DỤC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) CHO CÁC BẬC HỌC – CƠ HỘI & THÁCH THỨC” với sự tham gia của các nhà giáo uy tín và nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng chương trình, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trong lĩnh vực này.





VIỆN KHOA HỌC
GIÁO DỤC NAM VIỆT



LIÊN MINH
GIÁO DỤC 4.0

Giáo dục Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) cho các bậc học: Cơ hội & Thách thức

WEBINAR

23.01.2021

2000 - 2200

Zoom



PGS.TS NGUYỄN XUÂN HOÀI

Viện trưởng Viện AI Academy Vietnam



THẦY NGÔ QUỐC HƯNG

Sáng lập Trung tâm Tài Năng COTAI

1. **PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoài – Viện trưởng Viện AI Academy Việt Nam:** tốt nghiệp học vị Tiến Sĩ về khoa học máy tính tại Đại Học New South Wale, Úc. Thầy Hoài là một chuyên gia có 25 năm kinh nghiệm về giảng dạy, nghiên cứu, thực hành AI tại Việt nam, Úc, Hàn Quốc. TS Hoài là sáng lập viên và giám đốc điều hành của AI Academy Vietnam, viện nghiên cứu ngoài công lập đầu tiên về AI tại Việt nam. TS Hoài đã có hàng trăm công bố khoa học về Trí tuệ nhân tạo, trí tuệ tính toán, tính toán thông minh dựa trên mô phỏng tiến hóa. TS Hoài là thành viên ban chương trình, cố vấn cho nhiều hội nghị, tạp chí, tổ chức về AI trong và ngoài nước. Tham khảo phỏng vấn của VNExpress với Thầy Hoài về khát vọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy ứng dụng AI trong doanh nghiệp tại http://bit.ly/Vien_AI.

2. **Thầy Ngô Quốc Hưng:** Sáng lập & điều hành Trung tâm tài năng CoTAI (www.cot.ai). Thầy Hưng có 15 năm nghiên cứu và giảng dạy về AI & Robotics ở các Lab hàng đầu thế giới như tại Đức (cùng giáo sư Marc Toussaint - Đại học Stuttgart, 2015-2018), Thụy Sĩ (cùng giáo sư Juergen Schmidhuber ở viện IDSIA,

2010-2015), Hàn Quốc (UCLab Đại học KyungHee, 2003-2010) và giảng viên khoa Điện Đại học Bách Khoa HCM (2002-2003) nơi thầy tốt nghiệp thủ khoa. Thầy Ngô Quốc Hưng từng được bình chọn là học sinh tiêu biểu TP. HCM với 3 lần đạt danh hiệu học sinh giỏi quốc gia (môn Toán, Lý), và giải sinh viên nghiên cứu xuất sắc trường Đại học KyungHee Hàn Quốc (2005). Trước khi sáng lập Trung tâm tài năng CoTAI (9/2019), thầy Hưng là giám đốc sản phẩm (chief of AI) của startup AInovation (2018-2019). Trung tâm tài năng CoTAI là đối tác triển khai chương trình đào tạo kỹ sư AI 3 cấp độ cùng VTC Academy (www.vtc.ai) từ 2019, và chương trình AI từ phổ cập đến chuyên sâu tại trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong HCM từ cuối năm 2018 (chương trình đầu tiên ở Việt Nam http://bit.ly/LHP_AI). Trước đó chương trình do thầy Hưng xây dựng đã được triển khai tại các trại hè Toán & khoa học MaSSP (<https://www.masspv.com/>). Thông tin về các chương trình đào tạo của trung tâm tài năng CoTAI được cập nhật tại website <https://gem.cot.ai>

Viện Khoa học Giáo dục Nam Việt trân trọng kính mời quý Thầy/ Cô là cán bộ, giáo viên, chuyên viên của các Sở/ Phòng Giáo dục và Đào tạo, các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ Sở, Trung học Phổ thông, các Trung tâm dạy học ngoại khóa và các cá nhân có quan tâm đến việc tiên phong đưa Giáo dục Trí Tuệ Nhân Tạo vào trường học tham dự Hội thảo trực tuyến: **“GIÁO DỤC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) CHO CÁC BẬC HỌC: CƠ HỘI & THÁCH THỨC”**.

Hình thức tổ chức: trực tuyến qua ZOOM (link zoom được gửi qua email và group Zalo thành viên tham gia tọa đàm http://bit.ly/Zalo_AI).

Thời gian tổ chức Webinar: Từ 20.00 đến 22.00 tối thứ Bảy ngày 23/01/2021.

Ngôn ngữ trao đổi: tiếng Việt.

H
V
H
Á
M
T.P.H

Nội dung chương trình:

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
19.45 – 20.00	Mở phòng Zoom đón người tham dự, video giới thiệu Viện Giáo dục Nam Việt và Liên minh Giáo dục 4.0.	Ban tổ chức
20.00 – 20.10	Phát biểu chào mừng, giới thiệu chương trình và diễn giả cho phần trình bày 1	MC Chương trình
20.10 – 20.45	Trình bày 1: Đào tạo AI: mọi lứa tuổi đều có thể học	PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoài & ThS Lê Thị Thu Huyền
20.45 – 20.50	Giới thiệu diễn giả cho phần trình bày 2	MC Chương trình
20.50 – 21.25	Trình bày 2: Kinh nghiệm triển khai hoạt động đào tạo AI ở bậc PTTH tại Việt nam	Thầy Ngô Quốc Hưng
21.25 – 22.00	Thảo luận: Các giáo viên tham dự đặt câu hỏi cho các diễn giả trả lời, giải đáp thắc mắc, tư vấn và hướng dẫn.	Tất cả mọi người

Liên hệ đăng ký: Các cơ sở giáo dục, các tổ chức hoặc các cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia workshop qua link: http://bit.ly/Zoom_AI. Hoặc có thể gửi danh sách (mẫu đính kèm) đăng ký tham gia Webinar qua email của Viện KHGD Nam Việt: info@rises.edu.vn, hoặc liên hệ với người phụ trách: Ms. Lê Thị Ngọc Nhân, số điện thoại: 0988.990.173. **Vui lòng đăng ký trước ngày 21/01/2021.**

Ban tổ chức sẽ hướng dẫn các giáo viên cách sử dụng Zoom tham gia Hội thảo trực tuyến và ưu tiên trả lời các câu hỏi gửi trước cho Ban tổ chức qua mẫu đăng ký hoặc gửi đến email của Ban tổ chức: info@rises.edu.vn.

Đây là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của Dự án vì cộng đồng của Viện KHGD Nam Việt nên miễn phí cho tất cả các thành viên tham gia. Để đảm bảo tốt cho công tác chuẩn bị, Ban tổ chức rất mong quý Thầy/ Cô đã đăng ký thì sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ hoặc thông báo kịp thời cho Ban tổ chức trước một ngày nếu không tham gia được.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Viện Khoa học Giáo dục Nam Việt xin vui lòng truy cập vào website www.rises.edu.vn và các dự án cộng đồng của Viện trên Fanpage: <https://www.facebook.com/duancongdong.viennamviet>.

Trân trọng.

VIỆN TRƯỞNG

TS. NGUYỄN KIM DUNG

CC
C
T
H. MINH

Phụ lục: Mẫu đăng ký

TÊN ĐƠN VỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐĂNG KÝ THAM DỰ WEBINAR
GIÁO DỤC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Ở BẬC MẦM NON & PHỔ THÔNG
- CƠ HỘI & THÁCH THỨC**

Stt	Họ và tên	Đơn vị công tác	Môn dạy	Điện thoại	Email
1					
2					

....., ngày ... tháng năm
Người đăng ký

.....

Xin vui lòng gửi email danh sách đăng ký trước ngày 21/01/2020

Địa chỉ Email Viện KHGD Nam Việt: info@rises.edu.vn

